

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของสหราชอาณาจักร



เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ได้กลับมามีขนาดใหญ่กว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ในภาพรวมเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าฝรั่งเศสและเยอรมนี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายสำนักยังเห็นว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรดังกล่าวซึ่งแม้จะมีการปรับขึ้นแล้ว แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 อื่น ๆ และการที่ธนาคารกลางอังกฤษจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งอาจเป็นผลทำให้เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัวเล็กน้อยในระยะต่อไป

ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศ จากข้อมูลของ Office for National Statistics : UK Trade : June 2023 ในเดือนมิถุนายนปีนี้ สหราชอาณาจักรมียอดนำเข้า 2.9 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 5.8 ซึ่งเป็นการลดลงของการนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปในสัดส่วนที่มากกว่า โดยเป็นการนำเข้าพลังงานลดลงเป็นหลักอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่ลดลง ขณะที่การส่งออกในเดือนมิถุนายนปีนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.6 พันล้านปอนด์ ขยายตัวร้อยละ 1.8

ตลาดส่งออกสินค้าหลักของสหราชอาณาจักรได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามลำดับ สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง โลหะมีค่า ยานพาหนะ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าสินค้าหลักของสหราชอาณาจักรได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตามลำดับ สินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร ได้แก่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง ยานพาหนะ โลหะมีค่า และ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม – สิงหาคม 2566) สองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวม 160,783 ล้านบาท ไทยส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรมูลค่ารวม 97,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ร้อยละ 11.2 สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนอากาศยาน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 62,996.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 สินค้านำเข้ามายังไทยที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องดื่ม น้ำแร่ ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม และเครื่องมือการแพทย์ ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจำนวน 34,789.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การส่งออกของไทยไปยังสหราชอาณาจักรในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 11.2 สินค้าที่ขยายตัวหลักได้แก่ ส่วนประกอบอากาศยานซึ่งสหราชอาณาจักรมีโรงงานผลิตในประเทศไทย ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหาร เช่น ไม้แปรรูป อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุงอาหารไทย และสินค้ากลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ได้แก่ อาหารที่ทำจากพืช (Plant Based Food) ที่ยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ยังคงเป็นสินค้าที่มียอดส่งออกขยายตัวได้ดี
